




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ลงพื้นที่แม่สอดติดตามการดูแลผู้ลี้ภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, thaigov, NBT, prd., hfocus, thecoverage, thailandplus, thebetter)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานการประชุมติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับพื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่แม่สอด จ.ตาก พร้อมกล่าวว่า การหยุดสนับสนุนดูแลค่ายผู้หนีภัยของ IRC ส่งผลกระทบต่อพื้นที่พักพิงชั่วคราวในจังหวัดตาก 3 แห่ง สร. ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักมนุษยชน กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1. มาตรการเร่งด่วน ตั้งศูนย์บัญชาการ ส่งทีมแพทย์ จัดยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมโรคติดต่อ 2. มาตรการระยะกลาง เจรจากับสหรัฐฯ ทบทวนการระงับช่วยเหลือ และขอรับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 3. มาตรการระยะยาว กำหนดนโยบายสุขภาพสำหรับประชากรข้ามชาติ และปรับแผนยุทธศาสตร์รองรับผู้ลี้ภัย ล่าสุด สร. ได้เสนอ ครม. เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่มียุทธศาสตร์ไทยและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นเอง ตามกฎระเบียบที่ สร. กำหนด</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญฮัจญ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, thaigov, thailandplus, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีม เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย สร. โดยบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญตามแนวคิด "ฮัจญ์ ที่สมบูรณ์เริ่มต้นด้วยการเตรียมสุขภาพที่ดี" ปรับระบบบริการดูแลสุขภาพทั้งก่อนไป ขณะประกอบพิธี และหลังกลับจากประกอบพิธีฮัจญ์ และได้จัดตั้งสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เดินทาง</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า แต่ละปีมีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่น้อยกว่า 13,000 คน ในปี 2568 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 6,000-8,000 คน ซึ่ง สร. เปิด รพ.ชั่วคราวขนาด 30 เตียง บริการตรวจรักษาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งติดตามอาการ ส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งมีการปฏิบัติงานภาคสนามช่วงเวลาเข้าสู่พิธีฮัจญ์ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศมุสลิมทั่วโลก</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, prd., hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า สถานการณ์และคาดการณ์ฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 67 - 20 ก.พ. 68 พบว่า มีสถานการณ์ดีขึ้นในหลายพื้นที่ แต่ยังคงอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) จำนวน 17 จังหวัด และระดับปานกลาง (สีเหลือง) จำนวน 32 จังหวัด ทั้งนี้ กรมอนามัย มอบ 3 ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะ 3 ศูนย์อนามัย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ เตรียมรับมือและสนับสนุนทีมในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-3 ฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉิน</p>	-
<p><b>เตือนภัยบุหรี่ชอมบี้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, js100, hfocus, thaipbs, pptvhd, thereport, thaitv5 , thaitodaynews, prd., ejan, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเริ่มพบการแพร่ระบาดของ "บุหรี่ชอมบี้" ลักลอบจำหน่ายทางออนไลน์และในสถานที่รวมกลุ่มต่าง ๆ มักอ้างสรรพคุณทำให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบาย โดยบุหรี่ชอมบี้มีสาร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Etomidate ที่ออกฤทธิ์เหมือนยาเสพติด มีผลกระทบต่อสุขภาพ ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เสียชีวิตได้ เตือนอย่าหลงเชื่อคำชักชวนว่าปลอดภัยหรือลองแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไร ขณะที่ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานใกล้ชิด โดยเฉพาะการใช้เงินที่มากขึ้น มีอาการร่วงซึมผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเพื่อน การเก็บตัวหรือหลบซ่อนในห้อง</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สพช. กล่าวว่า สาร Etomidate เป็นยานา้สลบที่ใช้ในทางการแพทย์ ออกฤทธิ์กดประสาท เมื่อนำมาผสมในบุหรีไฟฟ้าจะทำให้ผู้สูบบุหรีไฟฟ้ามีอาการร่วงซึมอย่างรุนแรง เกิดภาวะหายใจช้าลง ถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจนำไปสู่ภาวะขาดออกซิเจนทำให้หมดสติ หยุดหายใจ และเสียชีวิตได้ แม้จะเลิกสูบไปแล้วก็ยังส่งผลในระยะยาวต่อฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไต ส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อผิดปกติ</p>	
<p><b>ลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้า</b></p> <p><b>1. ลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าให้นักเรียน จ.บุรีรัมย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, sonthitalk, thaipbs, TNN)</p> <p>- ที่จ.บุรีรัมย์ จนท.ตำรวจเข้าระงับเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาท ค้นตัวเจอบุหรีไฟฟ้า จึงได้ขยายผลพบมีแหล่งจำหน่ายจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ตรวจพบบุหรีไฟฟ้า น้ำยาบุหรี ยาแก้ไอ และอาวุธปืน เตรียมขยายให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ขณะที่ นพ.พิเชษฐ พิเศษเขต นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานมีเด็กนักเรียนที่เข้า รพ.ด้วยอาการแน่นหน้าอก ไอ และมีอาการทางเดินหายใจทั้งหมด 7 ราย มีอายุ 11 ปี 2 ราย 12 ปี 2 ราย และ 13 ปี 14 ปี 15 ปีรายละ 1 ราย ล่าสุด มีเด็กอายุ 15 ปี อาการหนักสุดได้ส่งต่อมารักษาที่ รพศ.บุรีรัมย์ ซึ่งรายนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว แต่ต้องคอยดูอาการอย่างใกล้ชิด เตือนอันตรายและคาดว่ามีนักเรียนสูบอีกเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่พบ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, thaipbs, sonthitalk, prd., ch7, mcot)</p> <p>- ตำรวจ สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ส่งฝากขังสองยายหลาน แอบขายบุหรีไฟฟ้าและน้ำกระท่อมให้ันร. จนถูกห้ามส่ง รพ.ด้วยอาการแน่นหน้าอก อาเจียน สะสมรวม 8 ราย ล่าสุดยังต้องแอดมิทรักษาตัวที่ รพ. 3 ราย พร้อมออกสู่มตรวจเข้มข้นคำใกล้สถานศึกษาป้องกันลักลอบจำหน่าย หากพบจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย</p> <p>- นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยถึงอาการของนร.หญิงที่สูบบุหรีไฟฟ้าและดื่มน้ำกระท่อมมาเป็นเวลากว่า 2 ปี พบเอกซเรย์ปอดมีสีขาวปะปน โดยปกติแล้วคนทั่วไปจะมีปอดเป็นเนื้อโทนสีดำ ยังคงให้ออกซิเจน ยาป้องกันปอดอักเสบ และยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ภาพรวมอาการดีขึ้น แต่ยังคงให้ยาจนครบเพื่อฟื้นฟูสภาพปอด และสังเกตอาการ 3-5 วัน จึงจะกลับบ้านได้ สำหรับการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยหลังกลับบ้าน ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน ไม่สามารถบอกได้ว่าปอดจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่</p> <p>- มีผลการศึกษาวิจัย ที่เสนอโดย นพ. อุดลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ แพทย์ รพ.ศิริราช ให้ข้อมูลในเพจ ที่ยืนยันว่าการสูบบุหรีไฟฟ้าปอดพัง โดยรวบรวมรายงานตัวอย่างผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการสูบบุหรีไฟฟ้า และมารพ.ด้วยอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม หรือรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก จำนวน 11 ราย ทุกคนมีลักษณะคล้ายกัน คือ อาการทางหายใจ ร่วมกับปวดศีรษะ ไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งมาจากค่าออกซิเจนต่ำ คาร์บอนไดออกไซด์สูง ไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซได้ตามปกติ พบปอดอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากพิษของบุหรีไฟฟ้า ทำลายผนังเยื่อปอดให้หนาตัว บวม อักเสบ ซึ่งการอักเสบเหล่านี้เมื่อเป็นแล้วได้รับการรักษาจะใช้เวลานานหลายเดือน และเกิดพังผืดในเนื้อปอด คล้ายคนเป็นปอดบวมหรือวัณโรค ความสามารถของปอดไม่กลับมาเหมือนเดิม</p> <p><b>2. จับกุมบุหรีไฟฟ้ารายใหญ่ จ.ระยอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thestandard)</p> <p>- นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าระยอง เผยผลการจับผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ 2-3 ราย โดยผู้ผลิตได้ทำบุหรีไฟฟ้าในรูปแบบของการ์ตูนโดราเอมอนเพื่อดึงดูดเด็กให้ซื้อ ได้สั่งให้ฝ่ายปกครอง กอ.รมน. และตำรวจร่วมกันกวาดค้นจับกุมอย่างจริงจัง พร้อมให้ สสจ. ประกาศเตือนภัยถึงอันตรายของบุหรีไฟฟ้าให้แก่เด็ก เยาวชน นร. นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ และโลหะหนักหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุด คือตลาดสตาร์ไนท์ บาร์ซ่า กลางเมืองระยอง ลักลอบจำหน่ายบุหรีไฟฟ้าหลายร้าน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ บุหรีไฟฟ้าทรงโดราเอมอนว่าแยะแล้ว มีแยะยิ่งกว่าคือ “บุหรีไฟฟ้าทรงกลุ่มมม” พร้อมเตือนพ่อแม่ให้สังเกต เห็นเด็กดูดกลองนมลักษณะนี้อย่านึกว่าเพื่อสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, INN, ejan, voicetv, thebetter, js100)</p> <p>- น.ส.ศศิภานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานพบระบาด 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปีนี้ป่วยสะสมพุ่ง 6,938 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนการคาดการณ์ทางสถิติปี 2668 ไทยจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง แต่ประชาชนยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันพบในหลายจังหวัด ทั้งนี้ รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดอย่างเต็มศักยภาพ เน้นย้ำให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ปีละ 1-2 ครั้ง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ</p>	-
<p><b>บุกจับหมอลือ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, tnews, ch7, ch3plus)</p> <p>- น.ส.ณัฐนาถรณ์ วงศ์บุญเกื้อกุล เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ จ.สมุทรปราการ จนท.ตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ และจนท. สสจ.สมุทรปราการ เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เปิดเป็นคลินิกเวชกรรมพรหมรักษ์การแพทย์ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าหมอลือรักษาคนไข้ไม่ตรงกับใบอนุญาต โดยจับกุมนายกรรต หนวกไสว เป็นหมอลือ นายอนุชา สระคำ เป็นเจ้าของ และ น.ส.ขวัญจิตต์ พรหมรักษา เป็นผู้ช่วย ตรวจสอบพบไม่ใช้หมอลือจริงตามใบอนุญาต และยังพบหลักฐานปล่อยเงินกู้นอกระบบ จึงถูกดำเนินคดีต่อไป</p>	-
<p><b>คืบหน้าเหตุตบพยาบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ejan, brighttv)</p> <p>- นายสพพล อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาคดีตบพยาบาล รพ.ระยอง เข้ารับทราบข้อกล่าวหา คาดว่าศาลแขวงระยองจะนัดไต่สวนและพิจารณาคดีในเร็ว ๆ นี้ พร้อมยอมรับผิดทุกอย่าง ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมและยอมรับผลของการกระทำของตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สภาการพยาบาล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ประณามเหตุพยาบาลถูกญาติผู้ป่วยทำร้าย พร้อมสนับสนุนการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด วอนสังคมเล็งการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่อาจเป็นการบั่นทอนกำลังใจของบุคลากร</p>	-
<p><b>แนะแยกประกันสังคมออกจาก ก.แรงงาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, hfocus, nationtv, thecoverage)</p> <p>- ผศ.ดร.จร ปิติดีล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และผอ.ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงข้อเสนอในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตอนหนึ่งว่า รากปัญหา "กองทุนประกันสังคม" เกิดจากถูกระบบราชการครอบไว้ นโยบายจึงไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตน เสนอทางออก ต้องแยก สปส. ออกจากกระทรวงแรงงาน ให้มีความอิสระเช่นเดียวกับ สปสช. ที่บริหารกองทุนบัตรทอง</p>	-
<p><b>สร้างศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม และ คณะแพทยศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ journalistthailand</p> <p>- ครม. มีมติรับทราบโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม และคณะแพทยศาสตร์ ม.ทักษิณ พัทลุง หวังยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ และเสริมสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่างทั่วถึง โดยผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และแนวทางสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลาย โดยมอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาโครงการฯ เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สุขภาพจิตพนักงาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- สสส. ร่วมมือกับ สถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) จุฬาลงกรณ์ฯ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลเชิดชู 11 องค์กรดีเด่น ที่เป็นต้นแบบองค์กรสร้างเสริมสุขภาพทางจิตที่ดีให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 5 สุดยอดองค์กรสร้างเสริมสุขภาพทางจิต และ 6 องค์กรที่มีความโดดเด่นในมิติต่าง ๆ</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวถึงผลสำรวจสุขภาพจิตพนักงานไทย ปี 2566 โดยกรมสุขภาพจิต พบคนวัยทำงาน ร้อยละ 40 มีระดับความเครียดสูง เหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 สอดคล้องกับรายงานผลการประเมินสุขภาพจิตตนเองช่วงเดือน ต.ค. 66 - เม.ย. 67 พบว่า เสี่ยงป่วยซึมเศร้า เครียดสูง และเสี่ยงฆ่าตัวตาย นำมาสู่ผลกระทบต่อสุขภาพกายและมิติอื่น ๆ ดังนั้น การดูแลสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงานจึงเป็นเรื่องที่ผู้นำองค์กรต้องให้ความสำคัญ</p>	
<p><b>ไวรัสไข้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เปรียบเทียบไวรัสไข้หวัดนก 3 สายพันธุ์ พบว่า ไข้หวัดนก H5N1 อันตรายสูงสุด อัตราตายในคนสูงถึง 60% รองลงมา H9N2 อัตราตาย 2% ส่วน H5N5 ยังไม่พบคนติดเชื้อ ขณะที่ H5N1 มีวัคซีนพร้อมใช้ H5N5 ยังไม่มีวัคซีนเฉพาะ และ H9N2 มีวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก ทุกสายพันธุ์ต้องเฝ้าระวังและติดตามการกลายพันธุ์อย่างเข้มงวด ประเทศไทยเสี่ยงสูงเพราะอยู่ในภูมิภาคที่มีการระบาดของทั้ง H5N1 และ H9N2 ควรเฝ้าระวังและติดตามการกลายพันธุ์อย่างเข้มงวด บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์ปีกอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการฉีดวัคซีนในสัตว์ปีก และเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนสำหรับมนุษย์ วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และให้ความรู้แก่ประชาชน</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ทพ.ธุรกิจ)</p> <p>- น.ส.ทิวดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดหอพระพะเยาว์ จิตกระโชติ และอาคารคิลาณุปัญญา (หอผู้ป่วยวชิรคุณาธาร) ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เพื่อรองรับและดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออยู่ในระยะประคับประคอง ทั้งนี้ สถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ เผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพหลายประการ อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังพบปัญหาสุขภาพจิตจากภาระหน้าที่ทางศาสนา การปรับตัวกับสังคมเมือง และความคาดหวังของชุมชน โรคผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมักพบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และความต้องการการดูแลต่อเนื่อง</p>	
<p><b>แคนาดาทุ่มงบจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเคสท์</p> <p>- รัฐบาลแคนาดาเดินทางจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดนกจากบริษัทจีเอสเค (GSK) รอบแรก 500,000 โดส เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยแคนาดาพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกรายแรกในประเทศเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา</p>	
<p><b>เวียดนามปฏิรูปใหญ่ทั้งระบบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- รัฐสภาเวียดนามลงมติเห็นชอบผ่านกฎหมายการจัดระเบียบรัฐบาลใหม่ ที่จะทำให้เกิดการยุบกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ และลดกำลังคนลงประมาณ 15-20% โดยคาดว่าจะมีข้าราชการถูกปลดประมาณ 100,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า เพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล กำจัดระบบราชการที่ซับซ้อน หวังกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในภูมิภาค</p>	